

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายวิสุทธิ ไชยธรรม รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๒ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จากนั้นได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ฝากให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขโดยใช้เวลาอภิปราย ๘๐ นาที

ต่อจากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

กระทู้ถามสดมี ๓ กระทู้ คือ

๑. กระทู้ถามสด เรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคปรับราคาสูงขึ้นแต่สินค้าเกษตรมีราคาตกต่ำ ตั้งถามโดย ส.ส.อาคม เอ็งฉ้วน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งนี้ รว.เกษตรและสหกรณ์ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้มาตอบกระทู้แทน ทั้งนี้ต่อข้อซักถามเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้นแต่สินค้าเกษตรมีราคาตกต่ำนั้น รว.เกษตรและสหกรณ์ ตอบชี้แจงเกี่ยวกับราคาสินค้าการเกษตรบางชนิดที่ผู้ตั้งกระทู้สอบถาม เช่นราคามะพร้าวในปีนี้น่าจะตกต่ำเหมือนปีอื่น ๆ เนื่องจากต่างประเทศมีความต้องการมากขึ้น ส่วนไข่ไก่ในช่วงนี้ได้นำเข้าแม่ไก่มากขึ้นทำให้ผลผลิตออกมามากทำให้สามารถส่งไปขายในประเทศแถบอาเซียนได้มากขึ้นทำให้ราคาไข่ขยับสูงขึ้น ส่วนเนื้อสุกรนั้นราคาจะสูงขึ้นในช่วงตรุษจีนนี้ ส่วนการดูแลราคาสินค้าเกษตรนั้น ทางกระทรวงได้แจ้งข้อมูลลงไปในพื้นที่และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ช่วยกำกับดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีความเหมาะสม ส่วนเรื่องราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำนั้นทางรัฐบาลได้ออกมาตรการโดยช่วยรับซื้อ ๕๐,๐๐๐ ตัน ในราคา กิโลกรัมละ ๔ บาท และขณะนี้กำลังดำเนินการรับซื้อเพิ่มอีก ๕๐,๐๐๐ ตัน รวม ๑๐๐,๐๐๐ ตัน โดยเน้นช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนและปลูกปาล์มไม่เกิน ๕๐ ไร่ต่อราย

๒. กระทู้ถามสด เรื่องความเดือดร้อนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตั้งถามโดย ส.ส.พิษณุ หัตถสงเคราะห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้สอบถามว่า อสม. จะได้รับค่าตอบแทนได้อย่างเต็มที่เมื่อใด เนื่องจากมีปัญหาการจ่ายค่าตอบแทนล่าช้า จากนั้นรมต.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่าเงินค่าตอบแทนนั้นจะถูกโอนให้องค์กรปกครองส่วนจังหวัดดำเนินการโอนให้สาธารณสุขจังหวัดเพื่อทำการเบิกจ่ายให้ อสม. แต่จากการตรวจสอบปรากฏว่ามีปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าเพียง ๒ จังหวัด อย่างไรก็ตามจะได้มีการแก้ไขโดยใช้วิธีการเบิกจ่ายผ่านไปรษณีย์ไทย ซึ่งจะไปจ่ายค่าตอบแทนให้อสม.ถึงบ้านเป็นรายเดือน ส่วนแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขให้สิทธิประโยชน์แก่อสม. นั้นมีหลายสิทธิประโยชน์ เช่น สามารถเทียบโอนการศึกษาได้, อสม.ที่เป็นวิทยากรในการสัมมนาสามารถรับค่าตอบแทนได้, บุตรของอสม. สามารถได้โควตาในการศึกษาต่อไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง เป็นต้น รวมทั้งกระทรวงได้จัดสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้อสม.ด้วย และขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังยกย่องพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำอสม. เพื่อยกระดับและพัฒนา อสม.

ต่อไปในอนาคต ส่วนอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนการทำงานของอสม. นั้น ได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อนำมาใช้จ่ายในเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์ทุกปี

๓. กระทู้ถามสด เรื่อง กระบวนการพูดคุยสันติภาพและการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งถามโดย ส.ส.ศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย ได้สอบถามว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้ตัวแทนของภาคประชาสังคมหรือหน่วยงานของต่างประเทศได้ดำเนินการจัดการพูดคุยสันติภาพหรือไม่ จากนั้น รตอ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงว่า ตนเองมีแนวคิดเช่นเดียวกับผู้ตั้งกระทู้ถาม แต่ต้องปรึกษาหารือกับหลายฝ่ายก่อน ดังนั้นจึงต้องฟังประเทศมาเลเซียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพูดคุยกัน โดยเบื้องต้นได้เจรจากับรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกค้าร้านต้มยำกุ้ง สามารถประกอบอาชีพในมาเลเซียได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งจะสามารถช่วยชาวบ้านซึ่งเป็นลูกจ้างร้านต้มยำกุ้งในมาเลเซีย สามารถทำงานและส่งรายได้กลับมาให้ครอบครัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลให้ชาวบ้านมีงานทำมีรายได้และไม่เข้าร่วมกับผู้ก่อการร้ายในการก่อความไม่สงบ ส่วนมาตรการด้านกฎหมายนั้น รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า กำลังคิดหาความพอดีและความเหมาะสม โดยรับปากว่าจะดำเนินการปรับปรุงมาตรา ๒๑ ณะเดียวกันจะได้รับข้อเสนอของผู้ตั้งกระทู้ถามไว้พิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการในการแก้ไขโดยการเจรจาอย่างสันติ

เมื่อจบวาระกระทู้ถามสดแล้วได้เข้าสู่วาระกระทู้ถามทั่วไปซึ่งบรรจุในระเบียบวาระ ๔ เรื่อง แต่ประธานแจ้งว่า รัฐมนตรีติดภารกิจไม่สามารถมาตอบชี้แจงกระทู้ถามเรื่องการแก้ปัญหาหน้าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ดังกล่าวไปก่อน จากนั้นเป็นการตอบกระทู้ถามทั่วไป ๓ เรื่องดังนี้

๑. กระทู้ถาม เรื่อง ขอรบความคืบหน้าในการปรับปรุงเรือนจำกลางจังหวัดพัทลุง ตั้งถามโดย ส.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง โดยกล่าวว่า เนื่องจากเรือนจำกลางจังหวัดพัทลุงมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม จึงจำเป็นต้องปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่และสิ่งที่เกี่ยวข้องเนื่องกันให้มั่นคงปลอดภัย จึงสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณดำเนินการก่อสร้างเรือนจำกลางจังหวัดหลังใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังให้ดีขึ้น และเป็นการพัฒนาระบบงานให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง รวมทั้งให้มีเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีมาช่วยการบริหารจัดการ จากเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า

๑) ขอรบความคืบหน้าในการก่อสร้างเรือนจำกลางจังหวัดพัทลุงแห่งใหม่แทนเรือนจำกลางหลังเก่า ได้ดำเนินการไปแล้วเพียงใด ขอรบรายละเอียด

จากนั้นพลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่า ทางกระทรวงเองก็เห็นความจำเป็นและเห็นด้วยที่จะปรับปรุงและสร้างเรือนจำกลางจังหวัดพัทลุงแห่งใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้กรมราชทัณฑ์ได้ผลักดันให้มีแผนในการก่อสร้างเรือนจำกลางใน ๔ จังหวัด ซึ่งรวมถึงจังหวัดพัทลุงด้วย แต่ปรากฏว่าได้รับงบประมาณเพียงแห่งเดียวคือจังหวัดนราธิวาส ส่วนปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นั้น ทางกรมราชทัณฑ์ได้ของบประมาณอีกครั้ง แต่ได้รับงบประมาณเพียง ๒ แห่งคือที่จ.ระยองและพิษณุโลก ส่วนปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้จะได้ของบประมาณก่อสร้างเรือนจำกลาง ๓ แห่ง ซึ่งรวมถึงเรือนจำกลางจังหวัดพัทลุงด้วย

๒. กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณกว๊านพะเยา อำเภอพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งถามโดย ส.ส.อรุณี ชำนาญยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดพะเยา โดยได้กล่าวถึงพื้นที่บริเวณกว๊านพะเยา อำเภอพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งมีเอกลักษณ์และเป็น

จุดเด่นของจังหวัดพะเยา และเป็นที่ชื่นชอบจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นำรายได้มาสู่ประชาชนในพื้นที่และภายในจังหวัดเป็นจำนวนมากไม่น้อยในแต่ละปี และหากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเพียงพอ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในประเทศโดยรวมได้ จึงขอเรียนถามว่า

๑) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีโครงการที่จะส่งเสริมการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณกว๊านพะเยาหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

จากนั้นรมต.ยุคล ลีนแหลมทอง รมว.เกษตรและสหกรณ์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตอบชี้แจงว่า ทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้ตรวจสอบเส้นทางท่องเที่ยวในกว๊านพะเยา ปรากฏว่ามีการก่อสร้างและกิจกรรมการท่องเที่ยวหลายโครงการในปี ๒๕๕๖ ส่วนปี ๒๕๕๗ นั้นจะได้มีการจัดสรรงบประมาณให้โครงการท่องเที่ยวอีก ๒ โครงการใหญ่ นอกจากนี้ทางมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีการศึกษากว๊านพะเยาโดยละเอียดซึ่งทางรัฐมนตรีจะได้นำเสนอข้อมูลต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

๓. กระทั่งถามทั่วไป เรื่อง การซ่อมแซมโรงเรียนที่ถูกอุทกภัยน้ำท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งถามโดย ส.ส. จิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กรุงเทพมหานคร จากเหตุการณ์อุทกภัย ในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหลายแห่ง ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการซ่อมแซมโรงเรียน แต่ปัจจุบันกลับไม่ได้รับความสนใจจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการพิจารณางบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซมโรงเรียนเพื่อเด็กนักเรียน จึงขอเรียนถามว่า

๑) โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับการอนุมัติให้การช่วยเหลือมีกี่แห่ง และได้ให้การช่วยเหลือไปแล้วอย่างไรบ้าง

๒) โรงเรียนไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง ในกรุงเทพมหานคร เช่น โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ถนนนิมิตใหม่ เขตคลองสามวา และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย (บ.ร.) ถนนไทยรามัญ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เหตุใดจึงไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวงศึกษาธิการ

๓) รัฐบาลมีแผนการป้องกันน้ำท่วมสถานศึกษาอย่างไร

จากนั้น รมต.เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ขอสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมโรงเรียนกว่า ๕,๐๐๐ โรงเรียนทั่วประเทศ โดยใช้เงินงบประมาณไปกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท และจากการตรวจสอบข้อมูลความเสียหายของโรงเรียนในกทม. มี ๓๘ โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ และได้รับจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมเพียงแค่ ๑๓ โรงเรียน ส่วนอีก ๒๕ โรงเรียนยังไม่ได้รับการจัดสรรรวมถึงโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ และร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ด้วย และขณะนี้ทางกระทรวงได้เร่งรัดให้มีการทบทวนใหม่เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ ระหว่างรอการพิจารณาจะดำเนินการใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณมาซ่อมแซมไปพลางก่อน ส่วนมาตรการป้องกันน้ำท่วมโรงเรียนนั้น มีหลายมาตรการ เช่น ทำกำแพงป้องกันโรงเรียน และจะเยียวยาให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด จากนั้น ส.ส.สุชาติ ชาติดำรงเวช อดีตรมว.กระทรวงศึกษาธิการได้ขอใช้สิทธิพาดพิงโดยชี้แจงว่า ทั้ง ๒ โรงเรียนดังกล่าวนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วขณะที่ตนดำรงตำแหน่งแต่อาจติดขัดที่กระบวนการขั้นตอนการเบิกจ่าย

เมื่อจบวาระกระทู้ถามทั่วไปแล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขอเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ...ในวันพุธหน้า ทั้งนี้ที่ประชุมไม่ขัดข้อง จากนั้นประธานสั่งปิดประชุม ๑๓.๓๐ นาที

